

K/Chuyên gia' H/c Loan (G+H) Chai' tạo triền khai.

Hoa

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ
TẠP CHÍ KHOA HỌC NNQS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46 /TCKHNNQS- PKHQS

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

P.QLKQ thông tin trên mạng LHM/11cc
KCC-CN để VC B người-hạ viết
Luu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯỜNG MẠI
Viết bài báo đăng trên Tạp chí
Khoa học Ngoại ngữ Quân sự

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 468 Kính gửi: Đại học Thương Mại

Ngày 7 tháng 5 năm 2021
Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự (NNQS) của Học viện Khoa học Quân sự (KHQS) hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 200/GP-BTTTT ngày 19/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 2525-2232 ngày 28/6/2016;

Tạp chí Khoa học NNQS là một trong những Tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước từ năm 2017:

- Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ: 0,25 điểm
- Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự: 0,5 điểm

Tạp chí được xuất bản định kỳ 2 tháng/1 số (vào các tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11 trong năm), gồm các chuyên mục: Lý luận chuyên ngành, Phương pháp giảng dạy, Quan hệ quốc tế, Trao đổi,... Các bài viết sẽ được Ban biên tập gửi đến các chuyên gia đánh giá theo quy trình phản biện kín, chuyên nghiệp, khách quan, đảm bảo chất lượng khoa học cao. Đặc biệt khi gửi bài, tác giả không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi đăng bài.

Với mục tiêu tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài nhà trường đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành và các lĩnh vực liên quan khác chưa được công bố ở trong nước và quốc tế.

Tới thời điểm hiện tại, Tạp chí đã xuất bản được 31 số với gần 500 bài báo khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành của các tác giả trong và ngoài nhà trường.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng và uy tín để trở thành một Tạp chí khoa học đạt chuẩn SCOPUS trong thời gian tới. Tạp chí Khoa học NNQS trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh, các nhà giáo và sinh viên viết và gửi bài đến tòa soạn theo địa chỉ:

Ban Thư ký-Trị sự, Tạp chí Khoa học NNQS: 322E Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội; Điện thoại: 096.629.7878; Fax: 043.565.8729; Email: tapchikhnnqs@gmail.com.

Tạp chí Khoa học NNQS trân trọng thông báo./v

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PKHQS. B72.

TM. BAN BIÊN TẬP
TỔNG BIÊN TẬP



PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Nguyễn Trọng Hải